

FIA Pocket *Tiếng Việt*

FIA Báo Cáo Hoạt Động

Giới thiệu đôi nét về hoạt động của Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Tỉnh Fukui.

GIAO LƯU QUỐC TẾ



Tháng Lễ Hội Quốc Tế Fukui
GIAO LƯU QUỐC TẾ · HỌP MẶT HỢP TÁC

Vào tháng 10 hàng năm, chúng tôi thực hiện "Tháng Lễ Hội Fukui", liên kết đa dạng các chủ thể như các đoàn thể của tỉnh, huyện, xã; các tình nguyện viên; cư dân người nước ngoài tại Fukui. Chúng tôi đã tổ chức các sự kiện giao lưu Quốc tế Giao lưu Văn hóa tại các địa phương trong tỉnh. Chúng tôi đã tổ chức "Buổi hội họp Giao lưu quốc tế REINAN" tại huyện Obama như một sự kiện chính cho Lễ hội Quốc tế Fukui. Bên cạnh đó, là một phần trong hoạt động quảng bá cho "Tháng Lễ hội Quốc tế Fukui", nhân viên của chúng tôi cùng với cư dân người nước ngoài đã cùng nhau mặc áo nhóm và tham gia Lễ hội nhảy Phoenix.



GIAO LƯU BẰNG TIẾNG ANH CÙNG CIR

So với nơi khai sinh ra CIR (Nhân viên Giao lưu Quốc tế), thì sự kiện giao lưu Tiếng anh ở Fukui đã được tổ chức rất vui tươi. Hơn nữa, chúng tôi cũng tổ chức sự kiện chơi các trò chơi tay kết hợp nói tiếng Anh, đọc sách tranh tiếng Anh, v.v.. dành cho cha mẹ và bé.

NGHIÊN CỨU · THÔNG HIỂU QUỐC TẾ



KHÓA HỌC THỨC ĐẨY HIỂU BIẾT QUỐC TẾ

Chúng tôi đã tổ chức khóa học nhằm nâng cao hiểu biết quốc tế của Người nước ngoài đang sinh sống tại Fukui, người có kinh nghiệm làm tình nguyện ở nước ngoài và Học sinh Tiểu học, Trung học Cơ sở.



OCHAT VÀ SALON

Chúng tôi đã tạo ra một nơi mà mọi người có thể dễ dàng tiếp cận với đa dạng văn hóa tại Hội quán Giao Lưu Quốc tế tỉnh Fukui và Trung tâm Giao Lưu Quốc tế Reinan. Ngoài ra, để mở rộng thu hút khách đến với hội quán, chúng tôi đã tổ chức sự kiện giới thiệu Văn hóa Nhật Bản khi du thuyền cỡ lớn cập cảng Tsuruga.



CHUNG SỐNG ĐA VĂN HÓA



Hỗ Trợ Tiếng Nhật

Lớp học Tiếng Nhật không chỉ là nơi học Tiếng Nhật, mà còn đóng vai trò quan trọng như một "Điểm kết nối với cộng đồng địa phương" để người nước ngoài giao lưu với người Nhật. Cùng với việc bổ sung nội dung khóa học, chúng tôi cũng tận lực đào tạo tình nguyện viên hỗ trợ.

Tạo Dựng Môi Trường Dễ Sinh Sống Cho Người Nước Ngoài Chứng nhận và Chuyên môn hóa Lãnh đạo Cộng đồng người nước ngoài.

Chúng tôi đã tổ chức huấn luyện và đào tạo Người nước ngoài sinh sống trong tình làm lãnh đạo cộng đồng người nước ngoài, đóng vai trò cầu nối giữa cư dân người nước ngoài với địa phương và chính quyền, đồng thời là những người đảm nhiệm việc tự lực và hỗ trợ lẫn nhau khi gặp thiên tai.

HỢP TÁC QUỐC TẾ



Hỗ Trợ Tình Nguyên Nước Ngoài

Đáp ứng yêu cầu của các tình nguyện viên tại Indonesia, chúng tôi đã tổ chức quyên góp rộng rãi từ người dân trong tỉnh và gửi đến Indonesia tổng cộng 118 bộ yukata, Jinbei,...

Tiếp Nhận Nghiên Cứu Viên Kỹ Thuật

Chúng tôi đã tiếp nhận các nghiên cứu viên kỹ thuật từ Brazil và tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Họ đã học hỏi và tiếp thu kỹ thuật trong các lĩnh vực khác nhau nhằm đóng góp vào sự phát triển kinh tế, công nghiệp của quê hương. Đồng thời, thông qua giao lưu giữa họ với người dân trong tỉnh, chúng tôi đã thúc đẩy tình hữu nghị của đôi bên.



Tư vấn miễn phí cho người nước ngoài

(Hãy hẹn trước)

Tư vấn về những vấn đề như tư cách lưu trú, đón gia đình, nhập quốc tịch, vấn đề liên quan đến pháp luật, tuyển dụng, kết hôn, tai nạn giao thông, khoản nợ phức tạp phải trả, bạo lực gia đình,...

Trung Tâm Tư Vấn Cho Người Nước Ngoài tại Fukui

TEL 0776-88-0062

■Hội tư vấn miễn phí về vấn đề nhập cảnh, tư cách lưu trú cho người nước ngoài

■Hội tư vấn pháp luật

■Hội tư vấn pháp luật trực tuyến

Toàn bộ từ 13:00 đến 16:00

Chi tiết ở đây



Trung Tâm Tư vấn cho người nước ngoài tại Reinan

TEL 0770-21-3455

xin vui lòng đọc/

Hướng Dẫn Về Tiền Thuế Cho Người Nước Ngoài

Tiền thuế được sử dụng theo nhiều cách khác nhau như cung cấp các dịch vụ công cộng, vận hành cơ sở công cộng vv... để chúng ta có thể yên tâm sinh sống.

Tiền thuế không phân biệt quốc tịch, tất cả người nước ngoài cũng phải có trách nhiệm.

Bản hướng dẫn này tóm tắt dễ hiểu về một số loại thuế liên quan đến cuộc sống hàng ngày cho mọi người.



Hướng dẫn ở đây ▶



Hiệp hội Giao lưu Quốc tế Tỉnh Fukui (Fukui International Association, FIA)

Hội quán Giao lưu Quốc tế Tỉnh Fukui 〒910-0004 Fukuishi Houei 3-1-1
TEL 0776-28-8800 Email info@f-i-a.or.jp

Trung tâm Giao lưu Quốc tế Reinan 〒914-0063 Tầng 2 tòa nhà Aquatom Tsurugashi Kagurachou 2- 2-4
TEL 0770-21-3455 Email reinan@f-i-a.or.jp

